



Nexcare™ Athletic Wrap

Mô tả sản phẩm

Nexcare™ Athletic Wrap là băng thun co giãn được cấu tạo từ vật liệu không dệt và sợi đàn hồi. Sản phẩm được đóng gói riêng ở dạng cuộn, bao gồm 2 loại là băng vô trùng và băng không vô trùng.

Băng tự dính mà không cần chất kết dính, kẹp hoặc băng khác. Tính năng dính của sản phẩm cung cấp lực cố định và ngăn không cho băng bị trượt, giãn hoặc lỏng, do đó không cần thiết phải điều chỉnh lại thường xuyên. Cấu trúc xóp giúp băng phù hợp và thoải mái, cho phép không khí tiếp cận với da. Ngoài ra, sản phẩm ít công kênh và thoáng khí hơn so với các loại vải thun thông thường với lớp thun tự dính Coban™ mỏng và nhẹ.

Mục đích sử dụng

Nexcare™ Athletic Wrap được sử dụng như một loại băng thun để tạo lực nén, hỗ trợ hoặc bảo vệ băng hoặc thiết bị. Sản phẩm này không được thiết kế, bán hoặc dự định sử dụng trừ khi được chỉ định

Chống chỉ định

Chưa được biết

Cách dùng

Sử dụng băng Nexcare™ Athletic Wrap để hỗ trợ mắt cá chân, cổ tay, đầu gối và khuỷu tay, cố định gói chườm nóng và lạnh trên vùng bị thương, bảo vệ da dưới lớp băng sơ cứu hoặc băng thể thao giúp không đau khi tháo băng

Nexcare™ Athletic Wrap hỗ trợ cho các khớp yếu và bị tổn thương, mà không cần chất kết dính. Lớp nền của băng thích hợp với băng thể thao, dễ sử dụng, tự dính và giúp tháo lớp băng thể thao và các băng sơ cứu khác mà không đau

Hoàn toàn có thể cố định lại và thoáng khí, băng cho bạn đạt được mức độ hỗ trợ và độ nén mong muốn

Cảnh báo và thận trọng

1. Không quấn quá chặt để tránh làm kém lưu thông và gây tổn thương nghiêm trọng. Nguy cơ kém lưu thông cao hơn đối với trẻ em. Băng được thiết kế để không bị trượt hoặc lỏng sau khi sử dụng
2. Băng phải được tháo và thay mỗi 24 giờ. Nếu có dấu hiệu sưng, đổi màu, đau, tê, ngứa hoặc có thay đổi về cảm giác khác, tháo băng ngay lập tức và liên hệ với chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
3. Không đặt băng tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở vì có thể dẫn đến nhiễm trùng. Không tái sử dụng băng.

Hạn sử dụng

Hạn sử dụng: 5 năm từ ngày sản xuất.